



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบ ที่ได้บันทึกข้อความครบถ้วน
และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็น
ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จำนวน ๓,๙๒๑ ราย และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
จำนวน ๑๓๙ ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประกาศตามข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้
ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่กำหนดแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯให้นำหลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือทางโทรสาร
ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๒๔๙ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ
กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนด
ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ส่วนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางกุลฤดี พัฒนะฉิม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร